
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50360000-3620 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 82,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 50,650 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโหร่  02-4277459 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ
ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
		สำนักงานเขตจอมทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วม   ต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ
ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปปัญหา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2 เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1.โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง	
2. สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน		
ด้านคุณภาพ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
2. เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุ? และเตรียมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม? และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายเงิน?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50360000-3620-4-72568
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 6:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

50360000-3620-4-72568
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 6:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/02/2564 : โรงเรียนและสำนักงานเขตอยู่ระหว่างรอการจัดประชุมสัมมนา เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19
ยังไม่สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ แต่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : เบิกจ่ายค่าวัสดุ? รอจัดประชุม?เปิดภาคเรียนที่?1/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : สำนักงานเขตยังไม่สามารถวางแผนการจัดประชุมสัมมนาได้ และโรงเรียนไม่สามารถจัดประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ในภาคเรียนที่ 2/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : บางโรงเรียนยังไม่สามารถจัดประชุมได้
และสำนักงานเขตชะลอการจัดกิจกรรมตามโครงการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : ยังไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ?ได้?  เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมเกิน? 5? คน?
ตามประกาศช่วงสถานการณ์การระบาดของ ?COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ไม่สามารถจัดประชุมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,150 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมได้บางครั้งไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด 
และการจัดประชุมสัมมนาที่จัดระดับเขตไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50360000-3620 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 82,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 50,650 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโหร่  02-4277459 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ
ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
		สำนักงานเขตจอมทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วม   ต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ
ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปปัญหา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2 เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1.โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง	
2. สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน		
ด้านคุณภาพ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
2. เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุ? และเตรียมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม? และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายเงิน?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : โรงเรียนและสำนักงานเขตอยู่ระหว่างรอการจัดประชุมสัมมนา เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19
ยังไม่สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ แต่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : เบิกจ่ายค่าวัสดุ? รอจัดประชุม?เปิดภาคเรียนที่?1/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : สำนักงานเขตยังไม่สามารถวางแผนการจัดประชุมสัมมนาได้ และโรงเรียนไม่สามารถจัดประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ในภาคเรียนที่ 2/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : บางโรงเรียนยังไม่สามารถจัดประชุมได้
และสำนักงานเขตชะลอการจัดกิจกรรมตามโครงการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : ยังไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ?ได้?  เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมเกิน? 5? คน?
ตามประกาศช่วงสถานการณ์การระบาดของ ?COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ไม่สามารถจัดประชุมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,150 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมได้บางครั้งไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด 
และการจัดประชุมสัมมนาที่จัดระดับเขตไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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